



đôi khi

Ý: Hạt giống tâm hồn

Nhạc: Thông Vi Vu

Đôi khi phải thức đêm dài, mới thấy quý giờ phút ban mai. Có đôi
 Đôi khi quay quắt u sầu, mới thấy rõ cần sốt chia nhau. Có đôi
 Đôi khi phải mất một điều, mới thấy rõ mình có bao nhiêu. Có đôi
 Đôi khi va vấp trên đường, mới thấm thía một nghĩa yêu thương. Có đôi
 khi dưới cơn mưa dầm, lòng chợt nhớ chiều nào đẹp nắng. Đôi
 khi đắng cay tủi hờn, chợt hiểu ra mình cần khôn lớn. Đôi
 khi cách xa một lần, chợt hiểu ra tình là vương vấn. Đôi
 khi tối tăm rã rời, bỗng thấm mơ ngợp đèn soi lối. Đôi
 khi bận rộn lo toan, mới thêm sao một giờ thư giãn. Và thường
 khi đường đời long đong, mới hiểu thấu ngọt bùi cuộc sống. Và thường
 khi tuổi nào qua đi, mới nhận thấy thời giờ thật quý. Và niềm
 khi vào đời bơ vơ, mới thêm sao bạn bè nâng đỡ. Và thường
 khi mến thương ngập lòng, vì đã qua biết bao chờ mong.
 khi trái ngang càng nhiều, càng đậm sâu trái tim tình yêu.
 vui đến đong thật đầy, là thường khi đã qua sầu cay.
 khi đến nơi biển rộng, vì đã qua biết bao dòng sông.

ĐK: Đừng tiếc nuôi, đừng đắm đuối, vì bước cuối cùng chính là một nhịp
 khởi đầu. Hãy đứng lên, hãy vững tin, bởi thất bại sẽ lại
 là mẹ của thành công. Dù giống tó dù thách
 đố, hãy luôn cố sống hết mình sẽ chia hết tình. Hôm
 nay gieo vát vả mai ngày gặt hoan ca.

Sheet Đôi khi, file .PDF

"1. Đôi khi phải thức đêm dài, mới thấy quý giờ phút ban mai"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Đôi khi của tác giả Thông Vi Vu đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Đôi khi
- Tác giả: Thông Vi Vu
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/1903-doi-khi>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com